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EGAT Transmission System 
 
     มีอะไรอยูเบ้ืองหลังธุรกิจดานโทรคมนาคมที่ บมจ. กฟผ. รีบดําเนินการจัดตั้งแทบจะทันทีหลัง
จากการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด (มหาชน) ธุรกิจดานนี้จะเปนประโยชนกับใคร และประชาชนจะ
เสียประโยชนอยางไร ลองมาฟงกันดูครับ 
 
ธุรกิจดานโทรคมนาคม ของ บมจ. กฟผ. สําคัญอยางไร 
 
     บมจ. กฟผ. ตั้งบริษัทลูกชื่อ “กฟผ. โทรคมนาคม” หรือ “EGAT Telecom” เพื่อนําเครือขายสื่อ
สารใยแกวนําแสงที่ดําเนินการติดตั้งไวตัง้แตกอนแปรรูปไปใหเอกชนเชาเพื่อการสื่อสารขอมูล 
ปจจุบันนี้เครือขายใยแกวนําแสงของ บมจ. กฟผ. มีชองสัญญาณขนาด 155 Mbps (155 ลาน bps) 
เชื่อมไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกําลังเรงขยายชองสัญญาณขนาดเดียวกันนี้ไป
ยังภาคใตและภาคตะวันออกใหเสร็จในระยะเวลาอันใกล กอนการกระจายหุน เครือขายใยแกวนํา
แสงนี้ ทําอะไรไดบาง ถาจะใหเห็นภาพงายๆ ก็คือปจจุบัน บมจ. กฟผ. มีชองสัญญาณใหญพอที่จะ
แพรภาพโทรทัศนแบบเดียวกับที่ UBC ใชแพรภาพในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปทั่วประเทศ
ไทย โดยมีความคมชัดระดบั VCD ไดประมาณ 100 ชอง (1.5 Mbps ตอ ชอง) หรือประมาณ 30 
ชอง ที่ความคมชัดระดับ DVD (5 Mbps ตอ ชอง) และสามารถลงทุนขยายชองสัญญาณเพิ่มขึ้น 64 
เทา ใหมีชองสัญญาณสูงถึง 9.6 Gbps (9,600 ลาน bps ซึ่งเทากับการแพรภาพ VCD 6,400 ชอง 
หรือ DVD 1,920 ชอง) ไดทันทีดวยเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน 
 
     เครือขายใยแกวนําแสงของ กฟผ. นั้นวางคูไปบนระบบสงไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. เอง ทําใหตน
ทุนดานการวางเครือขายต่ํากวาผูประกอบการดานโทรคมนาคมรายอืน่ และเมื่อเชื่อมกับเครือขายใย
แกวนําแสงของ กฟภ. และ กฟน. ซึ่งอยูบนระบบสงไฟฟาของ กฟภ. และ กฟน. ในลักษณะเดียว
กัน จะทําใหเกิดเครือขายใยแกวนําแสงตนทุนต่ําขนาดใหญที่สุด สามารถใหบริการไดถึงทุกครวั
เรือนในประเทศไทย แมวาการวางเครือขายในแกวนําแสงถึงทุกบานโดยตรงนั้นอาจยังไมคุมคาการ
ลงทุนในปจจุบัน แตปญหานี้สามารถแกไขไดโดยการวางเครือขายใยแกวนําแสงถึงสถานีไฟฟายอย 
จากนั้นสามารถสงขอมูลผานสายไฟฟาแรงดันต่ําไปยังบานเรือนไดดวยเทคโนโลยี Broadband 
over power lines (BPL) ซึ่งมีชองสัญญาณประมาณ 3 Mbps หรืออาจวางเครือขายใยแกวนําแสง
ไปถึงจุดบริการยอย และตอเขาบานเรือนดวยเทคโนโลยี WiFi (เครือขายไรสาย) ซึ่งมีชองสัญญาณ
ไมนอยกวา 11 Mbps 
 
     จะเห็นไดวา ดวยเทคโนโลยีการส่ือสารภาคพื้นดนิผานเครือขายใยแกวนําแสงที่มีความรวดเร็ว
และมีความมั่นคงสูง บวกกับความพรอมของเครือขายระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. 
ทําใหมีขอไดเปรียบกวาระบบโทรคมนาคมผานดาวเทียมหลายดาน เชน มีการลงทุนที่ต่ํากวาการสื่อ
สารผานดาวเทียม ไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับสภาพอากาศเชนเดียวกับการสื่อสารผานดาวเทียม ซึ่งจะ



ขาดชวงเมื่อฝนฟาคะนองหนัก (ขอนี้หลายๆ คนที่ดู UBC ผานระบบจานดาวเทียมคงจะทราบปญหา
ดี) อีกทั้งการสื่อสารผานดาวเทียมไปถึงผูรับบริการรายยอยเปนการสื่อสารแบบทางเดียว ในขณะที่
การส่ือสารผานเครือขายใยแกวนําแสงเปนการสื่อสารแบบสองทาง คือผูรับบริการรายยอยสามารถ
สงขอมูลกลับไปยังผูใหบริการได จึงรองรับการใหบริการประเภท Interactive TV และ Hi-speed 
Internet ไดดีกวา 
 
     เมื่อพิจารณาจากปจจัยตางๆ แลว จะเห็นไดวาอนาคตของระบบโทรคมนาคมผานระบบสงไฟฟา
ของประเทศไทย มีศักยภาพสูง และถาไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากภาครัฐ ก็จะสามารถ
เปลี่ยนโฉมหนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศใหมีการบริการที่ทั่วถึง และคาบริการต่ําได 
เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดเขาถึงบริการอยางเทาเทียมกัน เพราะแคมีไฟฟาเขาถึง ประชาชน
ก็จะสามารถรับบริการเคเบิ้ล TV, Interactive TV, Hi-speed Internet ไดทันที และเมื่อยุคดิจิตอล 
TV มาถึงในอนาคตอันใกล ประโยชนและผลประโยชนที่จะเกิดจากระบบโทรคมนาคมภาคพื้นดนิ
ผานระบบสงไฟฟาจะมีมากมายมหาศาล และจําเปนตองตระเตรียมการควบคุมดูแลกิจการดานนี้
อยางมีวิสัยทัศนไวลวงหนา เปนการปองกันมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนจากคนบางกลุม เพื่อ
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง ดังที่จะอธิบายในหัวขอตอไป 
 
การดําเนินงานดานโทรคมนาคมผานระบบสงไฟฟาใหเปนธรรมตอสังคม 
 
     ระบบสงไฟฟาของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. เปนโครงขายภาคพื้นดินที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
ในประเทศไทย ทําใหการวางเครือขายใยแกวนําแสงไปกับระบบสงไฟฟามีตนทุนต่ําที่สุด เมื่อเทียบ
กับผูประกอบการรายอื่น เนื่องจากไมมีตนทุนดานการเชาพื้นที่พาดสาย อยางไรก็ตามโครงขาย
ระบบสงไฟฟานี้มิไดเกิดข้ึนเองหรือไดมาฟรีๆ แตเกิดจากการเสียสละของประชาชนที่ยอมใหมีสาย
ไฟฟาพาดผานที่ดิน ซึ่งเปนผลใหที่ดินดังกลาวไมสามารถนําไปทําประโยชนอื่นไดอีก 
 
     ในการวางระบบสงไฟฟานี้ กฟผ. ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2511 
 
มาตรา 29 ในการสงและการจําหนายพลงังานไฟฟา ให กฟผ. มีอํานาจ 
 
   1. เดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ ตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใด ปกหรือ
ตั้งเสา สถานีไฟฟายอยหรืออุปกรณอื่น ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน 
 
   2. ประกาศกําหนดเขตเดนิสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟา 
โดยประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู และจัดทําเครื่องหมายแสดงไวในที่ที่
ประกาศกําหนดเขตนั้นตามสมควร 
 
   3. รื้อถอนโรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้น หรือทําลาย หรือตัด ฟน ตัดตน กิ่ง หรือ
รากของตนไมหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟา 
 
… (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511) 
 
ประเด็นสําคัญสําหรับเรื่องนี้เริ่มจาก 
 
    * กฟผ. มีอํานาจในการเดินสายใยแกวนําแสงคูกับสายสงไฟฟา ไปใต เหนือ ตามหรือขามพื้นดิน
ของบุคคลใด หรือไม 
 
    * การดําเนินธุรกิจใหเชาเครือขายใยแกวนําแสงเพื่อการสื่อสารขอมูลนั้นถูกตองตามกฎหมาย 
หรือไม 



 
    * การดําเนินธุรกิจใหเชาเครือขายใยแกวนําแสงเพื่อการสื่อสารขอมูลนั้นเปนธรรมตอเจาของที่
ดิน ซึ่ง กฟผ. ประกาศกําหนดเปนเขตเดินสายไฟฟา หรือไม 
 
    * กฟผ. ควรจะดําเนินธุรกิจใหเชาเครอืขายใยแกวนําแสงเพื่อการสื่อสารขอมูลตอไป หรือไม 
อยางไร 
 
กฟผ. มีอํานาจในการเดินสายใยแกวนําแสงคูกับสายสงไฟฟา ไปใต เหนือ ตามหรือขามพื้นดินของ
บุคคลใด หรือไม 
 
     กฟผ. อาจอางไดวาการเดินสายใยแกวนําแสงคูไปกับสายสงไฟฟานั้น ใชในการสื่อสารขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการระบบผลิตและระบบสงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งไมขัดกับมาตรา 29 ที่ใหอํานาจนี้
กับ กฟผ. เพื่อการสงและการจําหนายพลังงานไฟฟา 
 
กฟผ. ดําเนินธุรกิจใหเชาเครือขายใยแกวนําแสงเพื่อการสื่อสารขอมูลนั้นถูกตองตามกฎหมาย หรือ
ไม 
 
     การที่ กฟผ. นําชองสัญญาณสวนที่เหลือของเครือขายใยแกวนําแสงไปใหเอกชนเชาเพื่อส่ือ
สารขอมูล ยอมมิอาจอางวาทําเพื่อการสงและการจําหนายพลังงานไฟฟาตามมาตรา 29 ไดอีก การ
ดําเนินการในลักษณะนี้ของ กฟผ. จึงไมถูกตองตามกฎหมาย 
 
กฟผ. ดําเนินธุรกิจใหเชาเครือขายใยแกวนําแสงเพื่อการสื่อสารขอมูลนั้นเปนธรรมตอเจาของที่ดิน 
ซึ่ง กฟผ. ประกาศกําหนดเปนเขตเดินสายไฟฟา หรือไม 
 
     แมวา กฟผ. จะไดจายเงินคาทดแทนตามความเปนธรรมแกเจาของที่ดินดังกลาวตาม มาตรา 30 
แลว แตเปนการจายเงินคาทดแทนเพื่อการเดินสายสงไฟฟาพาดผานเพื่อการสงและการจําหนาย
พลังงานไฟฟาเทานั้น เจาของที่ดินมิไดยินยอมให กฟผ. เดินสายใยแกวนําแสงเพื่อการทําธุรกิจให
เชาสําหรับการสื่อสารขอมูลแตอยางใด การดําเนินธุรกจินี้ของ กฟผ. จึงไมเปนธรรมกับเจาของที่ดิน 
และเจาของที่ดินยอมมีสิทธิฟองรองเพื่อเรียกรองคาเสียหายหรือคาตอบแทนเพิ่มเติม 
 
     เพื่อความเขาใจที่งาย ผูเขียนขอยกตัวอยางประกอบ หลายคนที่เคยผานมาทาง กฟผ. บาง
กรวย ขามสะพานพระราม 7 ไปทางถนนรัชดาภิเษก คงจะเห็นสายสงไฟฟาแรงสูงที่วิ่งผานเมืองไป 
พื้นที่ใดๆ ที่สายสงไฟฟาพาดผาน เจาของจะไมสามารถนําไปทําประโยชนเชนสรางอาคารหรือบาน
เรือนได ไมวาที่ดินผืนนั้นจะอยูในบริเวณทําเลทองหรือไมก็ตาม ประโยชนที่เสียไปของเจาของที่ดิน
ยอมมิอาจทดแทนไดอยางครบถวนดวยเงินคาทดแทนจาก กฟผ. แตกถ็ือไดวาเปนการเสียสละของ
เจาของที่ดินเหลานั้นในฐานะประชาชนเพื่อบริการสาธารณะ คือไฟฟา ตอนนี้ลองสมมุติวาตัวทาน
เปนเจาของที่ดินรายหนึ่ง ซึ่งในอีกสิบปขางหนาพบวามีการทําธุรกิจใหเชาสายสื่อสารขอมูลผานที่
ดินของทานไป ซึ่งธุรกิจนี้มีมูลคาปละหลายหมื่นลานบาท ในขณะที่ตัวทานเองกลับไมสามารถหา
ประโยชนจากที่ดินของทานได การกระทํานี้ถือวายุติธรรมดีแลวหรือไม 
 
กฟผ. ควรจะดําเนินธุรกิจใหเชาเครือขายใยแกวนําแสงเพื่อการสื่อสารขอมูลตอไป หรือไม อยางไร 
 
     แนนอนวาการวางเครือขายใยแกวนําแสงไปกับระบบสงไฟฟาจะเปนประโยชนมหาศาลกับ
ประเทศ แตในเรื่องขอกฎหมายและความเปนธรรมกับเจาของที่ดินที่สายสงไฟฟาพาดผาน ยอมเปน
เรื่องที่สําคัญและจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตองและเปนธรรมอยางแทจริงกอนที่ กฟผ. หรือ 
บมจ. กฟผ. จะดําเนินธุรกิจดานโทรคมนาคมนี้ตอไปได 
 



บทสรุป 
 
     ตามความเห็นของผูเขียนแลว ทั้งระบบสงไฟฟาของ กฟผ. และเครือขายโทรคมนาคมบนระบบ
สงไฟฟา เชนเครือขายใยแกวนําแสงนั้น เปนการดําเนินการโดยใชอํานาจตามกฎหมายในการลิด
รอนสิทธิของเจาของที่ดินซึ่งเปนประชาชนกลุมหนึ่งเพื่อประโยชนของสาธารณะ จึงตองประกอบ
ดวยเงื่อนไข 3 ประการ เพื่อใหการดําเนนิการเปนธรรมตอทุกคนในสังคม ดังนี้ 
 
   1. กิจการนี้จะตองทําเพื่องานบริการสาธารณะเทานั้น 
 
   2. ผลประโยชนอันเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจการนี้จะตองกลับคืนสูสาธารณะเทานั้น 
 
   3. กิจการนี้เปนของสาธารณะ เอกชนกลุมใดกลุมหนึง่จะถือสิทธิความเปนเจาของในกิจการนี้แม
เพียงสวนใดสวนหนึ่งไมได เพราะการมีสทิธิความเปนเจาของรวม ยอมสามารถเรยีกรองผลตอบ
แทนจากการดําเนินกิจการได ซึ่งไมเปนธรรมตอเจาของที่ดินที่ถูกลิดรอนสิทธิ 
 
     เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขขางตน กิจการระบบสงไฟฟา และเครือขายโทรคมนาคมบนระบบสง
ไฟฟา จะตองเปนของและดําเนินการโดยรัฐหรือองคกรที่รัฐเปนเจาของทั้งหมดเทานั้น องคกรของ
รัฐที่มีเอกชนเปนหุนสวนไมมีความชอบธรรมในการเปนเจาของและดําเนินการกิจการเหลานี้ เพราะ
การที่รัฐยอมใหประชาชนกลุมหนึ่งมีหุนในองคกร หมายถึงประชาชนกลุมผูถือหุนมีสิทธิความเปน
เจาของในกิจการที่ทําประโยชนจากการลิดรอนสิทธิในที่ดินของประชาชนอีกกลุมหนึ่ง ถือวาเปน
ความไมเปนธรรมอยางยิ่งในสังคมประชาธิปไตย ที่ตองยึดหลักความเสมอภาคของประชาชนทุกคน 
 
     ประชาชนทุกคนสามารถเรียกรองใหเกิดความเปนธรรมในสังคมตามสิทธิที่มีในระบอบ
ประชาธิปไตย การนิ่งเฉยตอการกระทําที่ไมเปนธรรม ยอมหมายถึงการยอมรับในผลที่จะตามมาใน
อนาคต ในเรื่องระบบสงไฟฟาและเครือขายโทรคมนาคมบนระบบสงไฟฟา ของ กฟผ. ก็เชนเดียว
กัน ผูเขียนขอเสนอทางเลือกที่เปนธรรม 2 ทางเลือก ใหทานทั้งหลายไดนําไปคิดทบทวน และตัด
สินใจเลือกเพื่ออนาคตของประเทศไทยรวมกันครับ 
 
    * ทางเลือกที่หนึ่ง 
      ถารัฐบาลเลือกที่จะใหระบบสงไฟฟาดําเนินการโดยองคกรของรัฐที่มีเอกชนเขามาถือหุน เชน 
บมจ. กฟผ. ก็จะตองดําเนินการใหเกิดความเปนธรรมตอเจาของที่ดินใตสายสงไฟฟา เชน ให บมจ. 
กฟผ. ซื้อที่ดินใตสายสงไฟฟาทั้งหมด หรือทําสัญญาเชาที่ดินใตสายสงไฟฟา โดยใหราคาที่เปน
ธรรม แปรผันตามผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากระบบสงไฟฟา และเครือขายโทรคมนาคมบนระบบสงไฟ
ฟา ซึ่งสุดทายก็จะเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้นของระบบสงไฟฟา และหมายถึงประชาชนทุกคนจายคาไฟฟา
ที่สูงข้ึน เพื่อนําไปแบงจายใหประชาชนกลุมหนึ่งที่โชคดีไดเปนผูถือหุน บมจ. กฟผ. ไปตลอดกาล 
 
    * ทางเลือกที่สอง 
      ถาระบบสงไฟฟา และเครือขายโทรคมนาคมบนระบบสงไฟฟา ดําเนินการโดยองคกรที่รัฐเปน
เจาของทั้งหมด เชน ตั้งองคกรใหม หรือยกเลิกการกระจายหุน บมจ. กฟผ. ก็จะเปนผลใหระบบสง
ไฟฟา และเครือขายโทรคมนาคมบนระบบสงไฟฟา ยังเปนกิจการเพื่อสาธารณะโดยสมบูรณ และถา
รัฐบาลสงเสริมใหการส่ือสารบนเครือขายโทรคมนาคมบนระบบสงไฟฟาใหเปนศูนยกลางโครงขาย
พื้นฐานดานการสื่อสารของประเทศ และกําหนดใหนําผลกําไรของเครือขายโทรคมนาคมชวย
สนับสนุนการลงทุนของระบบสงไฟฟา ก็จะชวยใหตนทุนคาไฟฟาตอหนวยของประเทศไทยถูกลง
ได และเปนธรรมกับประชาชนผูเปนเจาของที่ดินใตสายสงไฟฟา เพราะการเสียสละของพวกเขา
เหลานั้นเปนประโยชนแกสาธารณะ เกิดประโยชนกลับไปสูประชาชนทุกคนรวมถึงตัวพวกเขาเอง
โดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
 



     ผูเขียนซึ่งเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ขอใชสิทธิในการเปน
ประชาชนคนไทยคนหนึ่ง เพื่อแสดงถึงส่ิงที่ผูเขียนคิดเห็นวาถูกตอง และคัดคานสิ่งที่คิดเห็นวาไม
ถูกตอง โดยการนําเสนอขอมูลอีกดานหนึ่งใหเพื่อนคนไทยไดรับทราบ เพื่อเปนสวนหนึ่งที่ทุกทาน
จะนําไปตัดสินอนาคตของทานเองและของประเทศไทยโดยสวนรวม 
 
     พูด และ ทํา ในสิ่งที่ทานคิดเห็นดวยตัวทานเองแลววาถูกตองเถอะครับ 
 
     SPEAK OUT AND DO IT RIGHT, NOT ONLY FOR YOURSELVES BUT ALSO FOR YOUR 
COUNTRY AND THE NEXT GENERATION. 
 
ดวยความจริงใจ 
 
พนักงานไฟฟา 33 และเพื่อน 
egat33@yahoo.com 
http://www.geocities.com/egat33 
 
ขอสังเกต 
 
   1. เมื่อเครือขายใยแกวนําแสงบนระบบสงไฟฟา เขามามีบทบาทสําคัญในการการสื่อสารโทร
คมนาคมในอนาคตอันใกล บทบาทของการสื่อสารผานดาวเทียมยอมลดลง แลวใครจะเปนผูเสีย
ประโยชน 
 
   2. ทําไมทุกรัฐบาลที่ผานมา รวมถึงนักวิชาการอิสระทั้งหลาย เห็นตรงกันมาตลอดวาควรแปรรูป 
กฟผ. เฉพาะสวนการผลิต เพราะทําใหเกิดการแขงขันไดงาย แตใหคงสวนระบบสงไฟฟาและเขื่อน
ไวเปนของรัฐ เพราะทั้งสองสวนเปนสิ่งที่ไดมาดวยอํานาจทางกฎหมายและการเสียสละของประชา
ชนจาํนวนมาก อีกทั้งทําใหเกิดการแขงขันไดยาก แตรัฐบาลทักษิณ กลับตองการใหแปรรูป กฟผ. 
ทั้งหมด เพื่อให เอกชนเขามาถือสิทธิความเปนเจาของทั้งในระบบสงไฟฟาและเขื่อน 
 
   3. ระบบเครือขายใยแกวนําแสงของ กฟผ. ไดเรงดําเนินการขยายชองสัญญาณไปยังภาคตางๆ 
จาก 8 Mbps เปน 155 Mbps ในชวงไมเกิน 5 ปที่ผานมา ทั้งที่เปนการลงทุนที่เกินความตองการ
สําหรับการสื่อสารภายในองคกร และเงินลงทุนนี้ยังถือเปนตนทุนสวนหนึ่งของคาไฟฟาดวย กลาว
คือประชาชนผูใชไฟฟาทุกคนชวยกันจายเงินคาไฟฟาเพิ่มเพื่อขยายชองสัญญาณเครือขายใยแกว
นําแสงใหแลวเสร็จทันเวลากับการแปรรูป กฟผ. และการตั้งบริษัท กฟผ. โทรคมนาคม เพื่อนําชอง
สัญญาณไปใหเอกชนเชาไดอยางพอดิบพอดี 
 
   4. ในการแปรรูป กฟผ. เปน บมจ. กฟผ. นั้น คิดราคาสุทธิทางบัญชีของระบบสื่อสารของ กฟผ. 
ไวเพียง 2,318.66 ลานบาท จากราคาทุน 6,356.73 ลานบาท แตอนาคตอันสวยหรูของบริษัท 
กฟผ. โทรคมนาคม เปนสิ่งที่ผูบริหาร บมจ. กฟผ. พูดถึงมากที่สุด ทําไมจึงเปนเชนนั้น ??? 
 



ประเด็นท่ีควรพิจารณาในแปรรูป กฟผ.  และผลกระทบราคาคาไฟฟาหลังการกระจายหุน 
บมจ. กฟผ. 
 

  
          EGAT Privatization 
 
     การแปรรูป กฟผ.หรือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนนโยบายหนึ่งของรัฐบาล ซึ่งหากพิจารณาลง
ไปในรายละเอียดแลว คําวา ”แปรรูป” นั้นมีความหมายที่คอนขางกวางมาก จนอาจตีความและนําไป
ปฏิบัติไดหลายรูปแบบ และรัฐบาลในแตละยุคสมัยก็มีรูปแบบการแปรรูป กฟผ. ที่แตกตางกันออก
ไป สําหรับรัฐบาลชุดปจจุบันนี้ นิยามของการแปรรูป กฟผ. คือการแปรสภาพ การไฟฟาฝายผลติ
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ไปเปน บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) โดยการยกเลิกพระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย แลวกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย 
 
ไฟฟาซึ่งเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวติกับการสรางภาระใหภาครฐั 
 
     เรื่องนี้สามารถวิเคราะหไดโดยแยกออกเปน 2 ประเด็น คือ ประเด็นเรื่องคุณคาของพลังงานไฟ
ฟาในฐานะที่เปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน กับ ประเด็นเรื่องการลงทุนในกิจการไฟฟา 
 
ประเด็นเรื่องคุณคาของพลังงานไฟฟาในฐานะที่เปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
 
     ประโยชนของไฟฟามีทั้งทางตรงที่เราสามารถประเมินคาไดชัดเจน เชน การใชไฟฟาในภาคการ
ผลิตของประเทศ และทางออมที่เราประเมินคาไดยาก เชน เปนแสงสวางที่ชวยอํานวยความสะดวก
ในการใชชีวิตของคน อยางไรก็ดีแมวาจะประเมินคุณคาไดยาก แตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ไดทํา
การวิจัยเพื่อพยายามประเมินคุณคาของไฟฟา (Outage Cost หรือ Value of Lost Load) ออกมา
เปนตัวเลขในเชิงเศรษฐศาสตร งานวิจัยดังกลาวไดทําการประเมินความเสียหายตอประเทศในกรณี
ที่เกิดเหตุการณไฟฟาดับ ตัวเลขความเสียหายดังกลาวนั้น แตละประเทศมีคาไมเทากัน ขึ้นอยูกับวา 
ประเทศนั้นๆ จะนําไฟฟา 1 หนวยไปแปลงเปนผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตอประเทศไดมาก
นอยเพียงใด ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะที่ไมมีไฟฟาใช ประเทศก็จะสูญเสียผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากไฟ
ฟาไป สําหรับประเทศไทยนั้นไดมีการวิจยัเพื่อหาตัวเลขคุณคาของไฟฟาออกมาเชนกัน ซึ่งสรุปออก
มาวามีคาประมาณ 60 บาทตอพลังงานไฟฟาหนึ่งหนวย 
 
     ปจจุบันนี้ ตนทุนการผลิตไฟฟาของกิจการไฟฟาในประเทศไทยมีคาประมาณ 3 บาทตอหนวย 
ซึ่งนอยกวามูลคาที่แทจริงของมันที่สามารถกอใหเกิดประโยชนตอประเทศไดถึง 20 เทา ดังนั้นจึง
หมายความวา หากเราใสเงินลงทุนไป 1 บาทในกิจการไฟฟา ไฟฟาที่ผลิตไดจะไปสรางประโยชน
ใหแกประเทศชาติคิดเปนเงินแลวมีมูลคาถึง 20 บาททีเดียว 
 
     จากประเด็นนี้เราจึงพิสูจนไดวา ในกรณีที่เราพิจารณาเชิงภาพรวมทั้งประเทศ และสมมุติใหรัฐ
บาลเปนผูลงทุนคนหนึ่ง คงปฏิเสธไมไดวาการเลือกลงทุนในกิจการไฟฟานั้นใหผลคุมคาในทาง
เศรษฐศาสตรระดับประเทศมากจริงๆ 
 



ประเด็นเรื่องปริมาณเงินลงทุนในกิจการไฟฟาที่มากและสรางหนี้สาธารณะ 
 
     ดังที่ไดพิสูจนแลววา กิจการไฟฟาเปนกิจการที่ใหผลคุมคาตอประเทศมากเพยีงไร ขอพิสูจนอีก
ขอหนึ่งที่สามารถพิสูจนไดวากิจการไฟฟานั้นไปกระตุนเศรษฐกิจของประเทศจริงๆ ก็คือ การลงทุน
ในกิจการไฟฟานั้นจะแปรผันมากนอยตาม GDP ของประเทศ 
 
     อยางไรก็ดี หากพิจารณาเงินลงทุนที่ใชในกิจการไฟฟานั้นก็จะพบวามีปริมาณที่สูงอยูมาก ยิ่งถา 
GDP ของประเทศมาก การลงทุนของกิจการไฟฟาก็จะมากตามดวย เพราะเงินลงทุนในกิจการไฟฟา 
จะไปกระตุนใหเกิดเงินใน GDP นั่นเอง เงินจํานวนมากที่ใชลงทุนในกิจการไฟฟานี้ ก็จะไปปรากฏใน
หนี้สาธารณะของประเทศ แตจะเห็นไดวาเงินจํานวนนี้ไมไดเปนคาใชจายสิ้นเปลืองประเภทที่ใชแลว
หมดไป แตเปนเงินลงทุนที่จะไปกอใหเกิด มูลคาทาง GDP ทั้งนั้น 
 
     ยังมีประเด็นเพิ่มเติมเกีย่วกับขอมูลหนี้สาธารณะของ กฟผ. พอสรุปไดดังนี้ 
 
   1. เงินที่ กฟผ. กูมาเพื่อลงทุนในกิจการไฟฟานั้น กฟผ. ใชเงินรายไดของ กฟผ. ชําระหนี้คืนเอง
ทั้งหมด และก็ทําเชนนี้มาโดยตลอด 36 ป โดยไมเคยมีปรากฏวา รัฐบาลตองมารับใชหนี้คืนเจาหนี้
แทน กฟผ. 
 
   2. หนี้ของ กฟผ.ในปจจุบันมีอยูประมาณ 5 % ของหนี้สาธารณะทั้งหมดเทานั้น 
 
ระบบการคิดคาไฟในปจจุบัน…และที่กําลังจะเปลี่ยนไป 
 
     หลักการคิดคาไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน ใชวิธีการ Cash-Based ซึ่งเปนวิธีที่เสนอโดย 
World Bank หลักการของ Cash-Based นั้นไมซับซอน กลาวคือ กฟผ.จะตองขายไฟฟาดวยอัตรา
คาไฟฟาคาหนึ่งที่ทําใหฐานะทางการเงินของ กฟผ. เปนไปตามหลักเกณฑที่ World Bank กําหนด 
ซึ่งเปนดังนี้ 
 
   1. อัตราสวนการลงทุนจากเงินรายได (Self-Financing Ratio: SFR) หมายถึง อัตราสวนของการ
ลงทุน ที่ใชเงินรายไดของ กฟผ. เองตอการลงทุนทั้งหมด ตองไมนอยกวา 25 % 
 
   2. อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) หมายถึง 
อัตราสวนของรายไดสุทธิ กอนหักดอกเบี้ยตอการชําระหนี้ ตองไมนอยกวา 1.3 เทา 
 
   3. อัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน (Debt/Equity Ratio) หมายถึง อัตราสวนหนี้สินในระยะยาวตอเงิน
ลงทุนทั้งหมด ตองไมเกิน 1.5 เทา 
 
   4. อัตราสวนหนี้สินระยะสั้น/ระยะปานกลาง ตอหนี้สินระยะยาวทั้งหมด (Ratio of Short/Medium 
Term Debt to Total Long Term Debt) ตองไมเกิน 15 % 
 
     เนื่องจาก World Bank ซึ่งเปนเจาหนี้รายใหญของ กฟผ. มีความตองการให กฟผ. มีเงินได
เพียงพอในการจายหนี้คืนใหแก World Bank และมีเงินลงทุนสําหรับการผลิตไฟฟาใหเพียงพอกับ
ความตองการใชของประเทศเทานั้น วิธีการดังกลาวจึงเหมาะสมอยางยิ่งกับ กฟผ. ในฐานะที่เปนรัฐ
วิสาหกิจ เพื่อใหบริการสาธารณูปโภคกับประชาชน 
 
     จากหลักเกณฑทางการเงินที่นํามาใชเปนขอกําหนดในการคํานวณคาไฟฟาฐาน นั้นมีขอควร
สังเกตดงันี้ 
 



   1. หลักเกณฑดังกลาวมุงเนนไปที่ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการอยูรอดของ กฟผ. กลาวคือ ใหรายได
จากการขายไฟฟามีเพียงพอที่จะจายหนี้คืนเจาหนี้ได และในขณะเดียวกันก็ตองมีเหลือพอที่จะเก็บ
ไวลงทุนในปถัดไปได...เปนวัฏจักร ขายไฟฟา..จายหนี้คืน...ลงทุนตอ...ขายไฟฟา...จายหนี้คืน...
ลงทุนตอ ไปเรื่อยๆ ดังนั้นถาวัฏจักรนี้หมนุได กฟผ. ก็ดําเนินกิจการไปรอดได 
 
   2. หลักเกณฑดังกลาวไมไดนําเอา Constrain ในเรื่องกําไรที่ กฟผ. จะตองไดรับมาคิดดวย 
 
     การที่วิธีการคิดคาไฟแบบ Cash-Based ไมไดนํา Constrain ในเรื่องกําไรมาคิดกเ็พราะตอนนั้น 
กฟผ. มีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจอยู ไมมีความจําเปนที่ภาครัฐจะมุงเนนทํากําไรในเชิงธุรกิจกับประชา
ชน แตในเมื่อปรัชญาการบริหารเปลี่ยนแปลงไป เพราะการแปรสภาพไปเปนบริษัทมหาชน การเขา
มาของบุคคลที่สาม คือ นักลงทุน จึงเกิดขึ้น และการแสวงหากําไรจากการลงทุนของบรรดาเหลา
นักลงทุนนั้นถือเปนเรื่องที่ธรรมดา 
 
     ดังนั้นการคํานวณคาไฟฟาดวยวิธีการ Cash-Based จึงไมนาจะเหมาะสม เพราะไมมี Constrain 
ตัวใดที่จะทําหนาที่เปนสลักยึดใหนักลงทุนมั่นใจไดวา จะไดผลกําไรจากการลงทุนในกิจการไฟฟา
ของ กฟผ. การคิดคํานวณคาไฟจึงตองใชหลักการเดียวกันกับที่ธุรกิจทั่วไปคิดในการตั้งราคาสนิคา
และบริการ ซึ่งก็คือ เกณฑผลตอบแทนการลงทุน หรือ Return-Based ซึ่งดัชนีที่จะนํามาใชเปนตัว
กําหนดในที่นี้ก็คือ Return On Investment Capital (ROIC) 
 
     คําอธิบายงายๆของ ROIC ก็คือ อัตราสวนระหวางกําไรสุทธิ (Return) ตอสินทรัพยที่เกิดจาก
การลงทุนขององคกร (Invested Capital) โดยหลักการพื้นฐานของ Return-Based ก็คือ คาไฟที่
เก็บไดจะตองทําให กฟผ. มี ROIC ไมต่ํากวาคาเปาหมายที่ตั้งเอาไว 
 
     จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group (BCG) ที่ทางกระทรวงพลังงาน
ไดวาจางมา ไดขอสรุปวา ระดับ ROIC ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยอยูที่ประมาณ 9% ในขณะที่
จากการวิเคราะหฐานะการเงินของ กฟผ. พบวา การคิดคาไฟแบบ Cash-Based ที่ กฟผ. ใชใน
ปจจุบันนั้น หากนํามาคํานวณหาคา ROIC จะอยูที่ประมาณไมเกิน 4 % เทานั้น นั่นเปนสิ่งที่สง
สัญญาณใหเรารูวา ระบบการคิดคาไฟฟาแบบ Return–Based ซึ่งจะนํามาใชภายหลังจากที่ กฟผ. 
แปรสภาพเปนบริษัท และกระจายหุนในตลาดหลักทรพัยแลว จะตองทําใหคาไฟแพงขึ้นอยางแน
นอน เพราะ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ตองการกําไรมากกวา กฟผ. เดิม เกินกวา 2 เทา และสิ่ง
สําคัญที่ประชาชนไมรูก็คือ หลักการคิดคาไฟฟาแบบ Return–Based ตามแนวทางการศึกษาของ 
BCG นั้น คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบไปแลว 
 
     ในเมื่อ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทในตลาดหลักทรพัย การทํามูลคาหุนใหสูงที่สุด
จึงเปนเปาหมายสําคัญที่สุดของการบริหาร นั่นหมายถึงการทํากําไรใหไดมากที่สุดเพื่อจูงใจนักลง
ทุนในตลาดหุน และดังที่ไดเห็นแลววา วิธีการคิดคาไฟแบบ Return-Based นั้น จะตองมีการขึ้นคา
ไฟฟา 
 
     ในขณะที่ กลไกการควบคุมการดําเนินธุรกิจของ บมจ. กฟผ. โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจ
การไฟฟา (Regulator) เพื่อไมใหเอากาํไรกับประชาชนดวยการขึ้นคาไฟฟามากเกินไปอาจจะเปน
เรื่องที่เปนไปไดยาก เพราะวิธีการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟานั้นอยูใน
อํานาจการพิจารณาของกระทรวงพลังงานและนายกรัฐมนตรี ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงไมใชองคกร
อิสระ แตตองอยูภายใตอํานาจทางการเมือง ซึ่งมักจะมีสายสัมพันธใกลชิดกับนักธุรกิจ และนักลงทุน
รายใหญ ทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถกํากับดูแลกิจการไฟฟาเพือ่ประโยชนของประชาชนสวน
รวมไดอยางแทจริง แตตองเอื้อประโยชนใหกับนักลงทุนรายใหญที่เปนพวกพองกับฝายการเมือง 
ดังที่เห็นไดชัดเจนจากการแปรรูป ปตท. ที่สามารถนําเรื่องความชอบธรรมของนักลงทุนมาอางใน
การหากําไรจากประชาชนไดเสมอ 
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